

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(Tiếp theo trang 1)

nghiệp tăng trưởng khá, góp phần tích cực vào tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nâng cao đời sống nhân dân. Thời gian gần đây, việc triển khai xây dựng quy hoạch chung Khu kinh tế Thái Bình và tuyến đường bộ ven biển đã mở ra triển vọng lớn về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm tới. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thu hút đầu tư và quản lý sau cấp phép của các cấp, các ngành, các địa phương bộc lộ một số hạn chế, yếu kém đặt ra những vấn đề cần tập trung giải quyết. Việc triển khai dự án đầu tư của nhiều doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp thời gian qua còn chậm, không bảo đảm tiến độ cam kết. Một số dự án sản xuất, kinh doanh được chấp thuận đầu tư nhưng những lĩnh vực không khuyến khích đầu tư, không phù hợp với tính chất ngành nghề của khu công nghiệp, cụm công nghiệp

theo quy hoạch được phê duyệt. Có hiện tượng một số nhà đầu tư xin dự án đầu tư để "giữ đất", không triển khai thực hiện hoặc thực hiện không đúng nội dung được chấp thuận đầu tư; sử dụng đất sai mục đích, kém hiệu quả; công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường. Ở một số địa phương đã xuất hiện dấu hiệu "đầu tư chui" của các doanh nghiệp nước ngoài thông qua việc thuê mặt bằng, nhà xưởng, thuê người đứng tên, chuyển nhượng dự án trái quy định. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh Thái Bình và ban hành Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường thu hút đầu tư và quản lý đầu tư trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và Khu kinh tế đồng thời đóng góp một số ý kiến về 2 nội dung này. Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương

Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất: Ban Thường vụ Tỉnh ủy chưa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh Thái Bình, tuy nhiên cần triển khai thực hiện dự án này trong chu kỳ vốn đầu tư công trung hạn từ nay đến năm 2021. Để thực hiện dự án này bảo đảm kịp thời gian, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương nghe, cho ý kiến trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc quy hoạch sử dụng 7.000m² đất với các hạng mục công trình cụ thể của dự án này, phương án kiến trúc của các hạng mục công trình bảo đảm hài hòa, phù hợp. Về hình thức kết hợp: đầu tư công sẽ chỉ đầu tư cho những hạng mục chính của công trình và những công trình phụ trợ khác, còn lại 2 khối nhà phụ trợ đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng thống nhất: Trên cơ sở tiến của tỉnh ta thời gian qua và kinh nghiệm từ các tỉnh khác trong

thu hút đầu tư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương ban hành Kết luận về tăng cường thu hút đầu tư trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và Khu kinh tế. Kết luận được ban hành nhằm tạo hành lang pháp lý cho cấp có thẩm quyền có những quy định cụ thể để hạn chế những hậu quả không mong muốn trong thu hút đầu tư. Kết luận được ban hành phải dựa trên quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất đã đến lúc không phải thu hút đầu tư bằng mọi giá mà phải thu hút đầu tư những ngành nghề ít gây ô nhiễm môi trường nhưng mang lại giá trị gia tăng cao, thu hút những doanh nghiệp có năng lực tài chính, năng lực kỹ thuật, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu bảo đảm mục tiêu bền vững, khuyến khích đầu tư từ các nước có công nghệ phát triển; những trường hợp đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ xem xét. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu; giao Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo cơ quan tham

muu tiếp thu có chọn lọc các ý kiến hoàn thiện ban hành Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sau khi có ý kiến biểu quyết của tổng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy sao cho Kết luận khi ban hành dễ hiểu, dễ thực hiện, bảo đảm việc thu hút đầu tư lành mạnh, tạo sự phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội, ổn định và quốc phòng - an ninh. Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận sẽ tổ chức hội nghị quán triệt đến các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đồng chí đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy căn cứ Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy biên soạn tài liệu có nội dung chọn lọc phổ biến đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh bảo đảm lành mạnh, hiệu quả. Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn thảo luận, thống nhất về một số nội dung công tác cán bộ.

THÀNH PHỐ GẦN 59.000 lao động làm việc ở các khu, cụm công nghiệp

Thời gian qua, các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Bình đã giải quyết việc làm cho gần 59.000 lao động, với thu nhập từ 5 - 7 triệu đồng/người/tháng, trong đó phần lớn là người dân địa phương, chưa kể hàng nghìn lao động trẻ làm các nghề, dịch vụ khác ở ngoài các khu, cụm công nghiệp. Đến nay, kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp đã cơ bản được được đầu tư xây dựng đồng bộ, tỷ lệ lấp đầy tại khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh và cụm công nghiệp Trần Lưu đạt 100%.



Công ty TNHH May Texhong (khu công nghiệp Phúc Khánh) tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động.

khu công nghiệp Phúc Khánh 97%, khu công nghiệp Gia Lễ 74%, khu công nghiệp Sông Trà 42%, cụm công nghiệp Phong Phú 99,4%. Số dự án đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp là 188 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt trên 15.470 tỷ đồng, tăng gấp 1,5 lần năm 2015; trong đó 177 dự án đã hoàn thành xây dựng và đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, giá trị sản xuất bình quân ước đạt 15.306 tỷ đồng, chiếm khoảng 60% giá trị sản xuất công nghiệp toàn thành phố, hàng năm nộp ngân sách nhà nước trên 500 tỷ đồng.

MINH NGUYỄN

15 TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 8/7, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Xuân Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tới dự. 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả tốt; lãnh đạo các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đóng góp không nhỏ vào thành tích phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các

doanh nghiệp đã chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đổi mới công tác quản trị, điều hành, tăng cường đầu tư trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, đẩy mạnh kết nối cung cầu, mở rộng thị trường, ổn định việc làm, tăng thu nhập và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. 6 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất, kinh doanh toàn khối ước đạt 9.125 tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2018; nộp ngân sách nhà nước ước gần 700 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho trên 46.000 lao động với thu nhập bình quân 5,5 triệu đồng/người/tháng. Công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới tích cực, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời; chế độ sinh hoạt đảng cơ bản được duy

trì; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện theo kế hoạch, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên. Tại hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đã báo cáo kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm ngày thành lập; công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc thành lập Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh và Quyết định của Sở Thông tin và Truyền thông về cấp phép hoạt động website và khai trương website của Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng cờ, băng rôn khen cho 5 đảng bộ, chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững

manh tiêu biểu, tặng bằng khen cho 10 đảng viên đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" 5 năm liền (2014 - 2018). Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp trực thuộc Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh nói riêng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới mỗi cấp ủy, tổ chức đảng cần quán triệt nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là những chủ trương, chính sách của tỉnh mới ban hành, những xu thế, đặc điểm tình hình mới, các hiệp định thương mại để làm cơ sở cho việc hoạch định chiến lược của từng đơn vị. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng thuộc Đảng ủy Khối cần tiếp tục đổi mới phương

thức lãnh đạo cho phù hợp với tình chất, điều kiện hoạt động và xu thế, tình hình mới của doanh nghiệp. Từng đơn vị cần có chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể về hoạch định chiến lược, quản trị doanh nghiệp, quản trị nhân sự, dự báo tình hình, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân... Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng cần đi sâu nắm bắt và tháo gỡ thực chất những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Tham gia tích cực hơn trong việc quản lý, giáo dục người lao động, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xây dựng đời sống tinh thần cho người lao động, cung cấp thông tin chính thống cho người lao động. Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh cần cụ thể hóa công việc chuyên môn và những kế hoạch, chỉ đạo của tỉnh để chuẩn bị tốt công tác chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp trong thời gian tới.

THU THUY

BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH Sẵn sàng ứng phó với thiên tai

Do chủ động làm tốt công tác chuẩn bị và huấn luyện, đồng thời kết hợp chặt chẽ với các lực lượng, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tham gia hiệu quả vào công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN), trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác cứu hộ, cứu nạn ở khu vực biên giới biển cũng như trên biển khi có tình huống xảy ra. Trưởng tá Trần Sĩ Hùng, Hải đội trưởng Hải đội 2, BĐBP tỉnh cho biết: 6 tháng đầu năm 2019, trên vùng biển Thái Bình xảy ra 10 vụ tai nạn. Khi nắm được thông tin, đơn vị đã nhanh chóng báo cáo cấp trên và triển khai các biện pháp đầu tư tham gia cứu hộ, cứu nạn. Các vụ việc được thông tin, đơn vị đã nhanh chóng báo cáo cấp trên và triển khai các biện pháp đầu tư tham gia cứu hộ, cứu nạn. Để có được kết quả đó, cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 xác định phải thực hiện tốt

công tác huấn luyện, thuần thục các thao tác, kỹ năng xử lý tình huống; đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Cùng với Hải đội 2, các đơn vị: Đồn Biên phòng Cửa Lân, Đồn Biên phòng Trà Lý, Đồn Biên phòng của khẩu cảng Diêm Điền cũng là những "cánh tay nối dài" của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh trong công tác PCTT và TKCN. Thượng tá Phạm Bá Triu, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Lân cho biết: Đơn vị đang quản lý hơn 700 tàu thuyền của ngư dân hai huyện Tiền Hải, Kiến Xương. Đây là những phương tiện hoạt động thường xuyên trên biển. Để bảo đảm an toàn cho ngư dân trong mùa mưa bão, trước hết thành công 50 thuyền viên và ngư dân gặp nạn. Để có được kết quả đó, cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 xác định phải thực hiện tốt

tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định của địa phương, nghiêm cấm ra khơi khi đã có lệnh cấm biển... Ngoài ra, đơn vị cũng luôn chủ động mọi phương án, huy động lực lượng, phương tiện sẵn sàng phối hợp xử lý các tình huống có thể xảy ra. Đại tá Nguyễn Văn Thúc, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: Các địa phương ven biển là nơi sẽ chịu ảnh hưởng và thiệt hại đầu tiên khi bão đổ bộ vào đất liền. Không những thế, đây là các địa phương tập trung số lượng lớn phương tiện và lao động hành quân trên biển nên nếu chủ quan, lơ là trong công tác PCTT và TKCN thì thiệt hại sẽ rất lớn. Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là ngư dân trên tuyến biên phòng nâng cao ý thức trong PCTT và TKCN, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh còn tăng cường



Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 nghiên cứu các phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ PCTT và TKCN. Bước vào mùa mưa bão năm 2019, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ động nắm chắc diễn biến tình hình thời tiết, xây dựng và bổ sung các kế hoạch PCTT và TKCN; chuẩn bị nhân lực, vật lực sẵn sàng điều động khi có lệnh; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thường xuyên kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng các phương tiện, vật chất có trong biên chế, bảo đảm đủ số lượng và chất lượng, kịp thời tiếp ứng cho các đơn vị làm nhiệm vụ. Ngoài ra, tổ chức tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện, diễn tập nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho bộ đội để thực hiện có hiệu quả công tác này. Cùng với việc chuẩn bị tốt phương tiện kỹ thuật tham gia PCTT và TKCN, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo từng đơn vị chủ động nắm tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn khu vực biên giới biển rà soát, kiểm tra toàn bộ phương án PCTT và TKCN trên địa bàn. Khi thời tiết có diễn biến bất thường, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực ban cứu hộ, cứu nạn 24/24 giờ để kịp thời xử lý, giải quyết có hiệu quả các vụ việc, sự cố thiên tai xảy ra trên khu vực biên giới, vùng biển. Khi có tình huống,

sự cố phức tạp, chỉ huy các đơn vị phải báo cáo ngay về Bộ Chỉ huy để tổ chức cứu hộ, cứu nạn theo phương châm "4 tại chỗ". Để hạn chế thiệt hại về người và phương tiện khi gặp nạn trên biển, các đơn vị BĐBP phối hợp chặt chẽ với các địa phương ven biển cũng cố và duy trì hoạt động các tổ, đội tàu thuyền tự quản trên biển. Mặt khác, các đồn biên phòng còn làm tốt công tác đăng kiểm định kỳ và tăng cường kiểm soát chặt chẽ phương tiện tàu cá, số lao động trên các phương tiện trước khi ra khơi. BĐBP tỉnh và các chủ tàu thuyền thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin khi hoạt động trên biển. Thực hiện tốt phương châm "Chủ động phòng, chống, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả, trong đó lấy phòng là chính", BĐBP tỉnh đã làm tốt công tác phòng, chống và ứng phó với bão số 2 năm 2019. Kết quả, BĐBP tỉnh đã kêu gọi, hướng dẫn 1.213 phương tiện/3.281 lao động vào nơi tránh trú bão an toàn tại các khu neo đậu tàu thuyền trong tỉnh; liên lạc với 66 phương tiện/362 lao động vào khu vực neo đậu an toàn tại các địa phương ngoài tỉnh. Ngoài ra, các đơn vị BĐBP tỉnh còn tổ chức kêu gọi, cưỡng chế 4.034 lao động tại các chòi nuôi trồng thủy sản do bỏ an toàn...

TẮT ĐẠT

THÁI THUY Giải tỏa 356 trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông huyện Thái Thụy, từ đầu tháng 2 đến nay, các xã, thị trấn trong huyện đã tổ chức ra quân thực hiện giải tỏa, xử lý 356 trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè, hành lang an toàn giao thông (ATGT) đường bộ và cầu, hầm, cầu vượt, công trình kiến trúc, công trình công cộng; 66 trường hợp làm mái che, mái vẩy; tháo dỡ, thu giữ 114 biển quảng cáo; thu dọn, dịch chuyển 51 điểm tập kết vật liệu xây dựng, vật liệu thải... Ngoài ra, các địa phương trong huyện còn tiến hành lập biên bản ký cam kết không vi phạm, tái vi phạm hành lang ATGT, dựng rạp chiếu, hũ ra lồng, lễ đường với 7.652 hộ dân sinh sống hai bên đường.



Xã Thụy Hà (Thái Thụy) thu giữ biển quảng cáo lấn chiếm hành lang ATGT tỉnh lộ 456.

Thời gian tới, huyện Thái Thụy tiếp tục chỉ đạo các cấp, ngành chức năng thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định về ATGT. Đồng thời, tổ chức các đợt giải tỏa vật che khuất, lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, đường liên xã, qua đó góp phần bảo đảm ATGT trên địa bàn huyện.

TRẦN TUẤN

TIỀN HẢI Tiêu hủy 39.461 con lợn do bệnh dịch tả lợn châu Phi

Bệnh dịch tả lợn châu Phi được phát hiện đầu tiên vào ngày 18/3 tại xã Văn Trường (Tiền Hải). Đến nay, huyện Tiền Hải đã tiêu hủy 39.461 con lợn do bệnh dịch tả lợn châu Phi với trọng lượng trên 1.800 tấn. Thời gian qua, huyện Tiền Hải đã chỉ đạo các xã thực hiện nghiêm các quy định trong thống kê, trong đó thành lập các tổ công tác tại các thôn lập hồ sơ cho từng hộ, rà soát kiểm kê khối lượng, số lượng cụ thể lợn bị tiêu hủy để làm đề xuất hỗ trợ. Ngoài ra, huyện đã khuyến cáo các hộ nông dân chọn thời điểm thích hợp để tái đàn gia súc theo đúng quy định của ngành chuyên môn trong phòng, chống dịch bệnh. Người chăn nuôi có thể tạm thời chuyển hướng sang chăn nuôi các con vật khác chờ hết dịch. Khi được phép tái đàn phải thận trọng, lựa chọn cơ sở giống uy tín và bảo đảm chất lượng. Các địa phương kiểm soát chặt chẽ việc người dân khi tái đàn, thực hiện tiêu độc, khử trùng môi trường thường xuyên để bệnh dịch không có khả năng quay trở lại.

MẠNH THẮNG

CÔNG AN HUYỆN VŨ THƯ Bắt 7 đối tượng sử dụng ma túy tại quán karaoke

Ngày 6/7, Công an huyện Vũ Thư đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam đối với Bùi Tiến Hiệp, sinh năm 1993, trú tại thôn Hợp Tiến, xã Tam Quang (Vũ Thư); Phạm Thị Thùy Trang, sinh năm 1999, trú tại tổ 35, phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) và Nguyễn Thị Trang, sinh năm 1993, xã Cù Prông, huyện EaKar (tỉnh Đắk Lắk) về tội tổ chức sử dụng ma túy. Trước đó, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an huyện Vũ Thư đã phát hiện tại phòng 303, quán karaoke Lan Anh tại tổ Minh Tân (thị trấn Vũ Thư) có 7 đối tượng sử dụng ma túy. Lực lượng công an thu tại chỗ 1 gói Methamphetamine và 1 túi ma túy đá. Quá trình điều tra, 3 đối tượng trên đã khai nhận hành vi tổ chức sử dụng ma túy.

NGUYỄN TÙNG



Bộ đội Biên phòng tỉnh diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.